
 
 
ใครเคย “กรึ่มๆ” แล้วยังฝืน ยืนกราน

หนักแน่นว่า “ไม่เป็นไร ฉันไหว !!” รู้ไหมว่าที่
จริงแล้ว อาการแค่ “กรึ่ม ๆ” ที่เกิดจากการดื่ม
แอลกอฮอล์นั้น ส่งผลกระทบต่อร่างกาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสายตาและการตัดสินใจ
มากกว่าท่ีคิด โดยเฉพาะหากดื่มแล้วฝืนขับข่ี... 

เพราะในความเป็นจริง แม้จะดื่มใน
ปริมาณที่ไม่มาก แค่เบียร์ 1-2 กระป๋อง หรือที่
หลายคนเรียกว่า “กรึ่มๆ” ผู้ดื่มอาจจะมีอาการ
ไม่มาก แต่นั่นก็ เพียงพอแล้วที่อาจน าไปสู่
อุบัติเหตุได้ เพราะแอลกอฮอล์ซึ่งมีฤทธิ์เป็น 
สารกดประสาท เมื่อถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย 
ภายในระยะเวลาไม่นาน ก็จะออกฤทธิ์ส่งผลต่อ
การท างานของระบบ  ต่าง ๆ รวมทั้งการ
ท างานของสมอง ทั้งในสมองส่วนหน้า ที่ท า
หน้าท่ีควบคุม ความคิด บุคลิก พฤติกรรม ท าให้
ผู้ดื่ม มีความสามารถ ในการตัดสินใจ หรือการ
ประมวลผลต่อเรื่องต่าง ๆ ลดลง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทักษะในด้านการขับขี่  ท าให้ต้องใช้
ระยะเบรก และ ระยะการตัดสินใจที่เพิ่มขึ้น  

 
เช่ือไหมว่าการดื่มเบียร์แค่ 1-2 กระป๋อง มี

ผลให้สมองสั่งการช้าลง 1 วินาที หากมีอะไรตัด
หน้า การที่เราช้าลง 1 วินาที น้ัน รถอาจไถลไป
ไกลถึง 22 เมตร (หากขับมาด้วยความเร็ว 80 
กม./ชม.) ท าให้ไม่สามารถตัดสินใจเบรกได้ทัน  

 
ส่วนที่ส าคัญไม่แพ้กัน คือ แอลกอฮอล์ยัง

อ อก ฤทธิ์ ต่ อ ส ม อ ง ส่ ว น ก ล า งที่ ค ว บ คุ ม         
การมองเห็น ท าให้ประสิทธิภาพในการมองเห็น
ลดลง ผู้ขับขี่อาจเห็นเป็นภาพเบลอ ภาพซ้อน 
เห็นวัตถุผิดขนาด ตัดสินใจช้าและผิดพลาด 
รวมทั้ง มีความสามารถในการมองเห็นด้านข้าง
ลดลง โดยเฉพาะเมื่อขับขี่มาด้วยความเร็วสูง  

 

แ ล ะ จ ะ ยิ่ ง อั น ต ร า ย ม า ก ขึ้ น  ห า ก
แอลกอฮอล์ออกฤทธิ์ไปยังสมองส่วนที่ควบคุม
การทรงตัวและเคลื่อนไหว จนอาจท าให้ไม่
สามารถบังคับร่างกายรวมถึงรถได้เลย 

 
 สสส.หรือ ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ และ ภาคีเครือข่าย 
อยากเห็นคนไทยตระหนักถึงอันตรายของ
แอลกอฮอล์ที่ส่งผลต่อการขับขี่ตั้งแต่แก้วหรือ
กระป๋องแรก ๆ ที่เริ่มดื่ม จึงได้ท าการสื่อสาร
ผ่านแคมเปญ “ดื่มไม่ขับ กรึ่มๆ ก็ถึงตาย” เพื่อ
สะท้อนผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อร่างกาย 
ซึ่งในปีนี้ได้เน้นไปที่ผลกระทบต่อการมองเห็น
และการตัดสินใจที่แย่ลง จากการดื่มแล้วขับ 
ผ่านหนังโฆษณาชุด “กรึ่มๆ ก็ถึงตาย” ด้วย
มุ่งหวังให้คนไทยทุกคน #ดื่มไม่ขับ และกลับไป
หาคนรักทุกคนที่รออยู่ที่บ้านอย่างปลอดภัยใน
ปีใหม่ปีนี้  
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